
 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง   ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์) วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓                หนา้ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คําใจหนัก  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จําเนียร มีสําลี  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๘. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 

ผู้มาประชุม (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์              กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารย์สมพร สง่าวงศ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์กรไชย พรลภัสรชกร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น)  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๒. นางสาวกฤติมา สมุทรจักร  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๓. นางสาวศิริพร ควรคิด  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
   

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล่าวเปิด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง   ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์) วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓                หนา้ ๒ 

 

       รองศาสตราจารย์สมชัย  โกศล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเ รียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๕ 
 จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓      
 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(๑) หน้า ๖ วาระที่ ๔.๓ เนื้อหาบรรทัดที่ ๒ ตามที่คุรุสาภา แก้ไขเป็น ตามที่คุรุสภา                        
       

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
       รองศาสตราจารย์สมชัย  โกศล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี ้
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

๔.๒ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มต ิรับทราบ 

 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ
คุณภาพ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มติ เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
 
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ เนื่ อง ) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มติ เห็นชอบ การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่            
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง   ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์) วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓                หนา้ ๓ 

 

 

วาระ

ที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต              
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มติ เห็นชอบ การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ของหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ตาม
ข้ อ เ สนอแนะขอ งสภา วิ ช ากา รแ ล้ ว เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 
 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
 
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 

๕.๔ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ  จํานวน ๗ ราย 
มต ิเห็นชอบตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
ประสานผู้รับผิดชอบเพ่ือนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

                               

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 
 ๔.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   รองศาสตราจารย์สมชัย  โกศล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบถึงราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๖๓ และหลังจากนั้นก็ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศ ก.พ.อ. เ ร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  
  

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
     ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
        รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๑๒ คน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้พิจารณาอนุมัติการ
สําเร็จการศึกษาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๑ คร้ัง ดังนี ้
     - อนุมัติการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๑๒  คน เม่ือวันท่ี ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  (ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑) 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง   ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์) วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓                หนา้ ๔ 

 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                         
(๑) การตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ควรกระตุ้นให้นักศึกษาท่ีมีผลงานดี หรือทันสมัย 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ฐานข้อมูลซ่ึงเป็นการยอมรับของสาขาวิชา 
(๒) การตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ควรกระตุ้นให้นักศึกษาท่ีมีผลงานดี หรือทันสมัย

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
 

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน 
๑๒ คน ตามเสนอ 

 
๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๒ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปล่ียนแปลงรหัสวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องด้วยมีรหัสวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกซํ้ากัน ดังนี ้

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

4013201 วิทยาการสอนฟิสิกส์ 4013201 ส่ือ นวัตกรรม สําหรับครูฟิสิกส์ 
4013506  อิเล็กทรอนิกส์ 4013506 วัสดุศาสตร์ 

       ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเปล่ียนแปลงรหัส
วิชา  ส่ือนวัตกรรม สําหรับครูฟิสิกส์ เป็น ๔๐๑๓๒๐๓  และ วัสดุศาสตร์ เป็น ๔๐๑๓๕๑๕ ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒ 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                          
(๑) คําอธิบายรายวิชาขั้นต้นเหมือนเป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาไม่ใช่เนื้อหา เนื้อหาของวิชา 

๔๐๑๓๒๐๓ ควรเร่ิมจากทฤษฎีการใช้ส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เนื้อหาของวิชา 
๔๐๑๓๕๑๕ ควรเร่ิมจากวิวัฒนาการของวัสดุ 

(๒) ตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษโดยให้ใช้คําศัพท์ท่ีเหมาะสมในระดับปริญญาตรี 
 มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑  ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ 
   ๑. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภาวิชาการ ได้เสนอในท่ีประชุมว่า หลักสูตร
ท่ีมีจํานวนนักศึกษาน้อย หรือไม่มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรจะหาแนวทางอ่ืนในการแก้ไขปัญหา เช่น การอบรม
อาจารย์ การทําวิจัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลงานเพ่ิมขึ้น นอกจากการจัดการเรียนการสอน 
  ๒. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง กรรมการสภาวิชาการ ได้เสนอในท่ีประชุมว่า 
ประเด็นท่ี ๑ ให้พิจารณาหลักสูตรเม่ือเทียบกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัยแล้วยังมีคนสนใจท่ีจะเรียนอยู่ก็ควรพิจารณาตรง
ตัวหลักสูตรแล้วทําการเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้เป็นท่ีสนใจ ประเด็นท่ี ๒ เพ่ิมช่องทางให้กับศิษย์เก่าท่ีอยากจะพัฒนา



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง   ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์) วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓                หนา้ ๕ 

 

ตนเองหรือเรียนรู้กับส่ิงใหม่ ๆ ก็อาจจะมีบางรายวิชาท่ีสามารถเปิดสอนได้ ให้โอกาสกับศิษย์เก่าหรืออาจจะเป็น
ประชาชนท่ัวไปก็ได้ท่ีอยากจะมาศึกษา 
  ๓. รองศาสตราจารย์กรไชย  พรลภัสรชกร กรรมการสภาวิชาการ ได้เสนอในท่ีประชุมว่า 
ประเด็นท่ี ๑ ให้มหาวิทยาลัยมองถึงจุดเด่นของแต่ละสาขาว่ามีจุดเด่นอะไรบ้าง แล้วนํามาผสมผสานแล้วปรับให้เป็น
หลักสูตรใหม่  ประเด็นท่ี ๒ มหาวิทยาลัยควรผลิตหลักสูตร ๒ ปริญญา เพ่ือให้นักศึกษามีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย 
  ๔. รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์ กรรมการสภาวิชาการ ได้เสนอในท่ีประชุมว่า 
มหาวิทยาลัยควรจับกลุ่มสาขาท่ีมีปัญหาไม่มีจํานวนนักศึกษาหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อย มาประชุมระดมความคิด นํา
โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการเข้าร่วมระดมความคิดร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
      

 ๖.๒  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    

คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๓ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ   

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
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 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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 ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 


